

# สสว. หนุน ผปก. กลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงวัย จับ

## มือภาคเอกชนจัดงาน CARE EXPO Thailand

### 2019



สสว. หนุน ผปก. กลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงวัย

จับมือภาคเอกชนจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

สสว. เล็งเห็นความสำคัญตลาดผู้สูงวัย จับมือ บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเชส (ไทยแลนด์) อสมท. เจโทร และภาคธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุในทุกกลุ่มธุรกิจ จัดงาน CARE EXPO Thailand 2019 : International Trade Exhibition for Quality Senior Lifestyle ชูแนวคิด “งานแฟร์ เพื่อคนที่คุณแคร์” รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน เพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 2562 ณ ไบเทค

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้นี้ สสว. ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019 : International Trade Exhibition for Quality Senior Lifestyle ภายใต้แนวคิด “งานแฟร์ เพื่อคนที่คุณแคร์” โดยมุ่งหวังในการส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจและการหาช่องทางตลาดใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน เนื่องจากแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุ มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นต่อเนื่อง จากการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งการบริการพื้นฐานที่ดูแลด้านสุขภาพ ไปสู่การบริการที่ครบวงจร การสร้างมาตรฐานของบุคลากรและการมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ผอ.สสว. เผยอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเรื่อง โอกาสทางธุรกิจเศรษฐกิจการเงินของเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 3 ซึ่งเปิดเผยในการประชุม Aging Asia Innovation Forum ครั้งที่ 6 ที่สิงคโปร์ ในปี 2558 ที่คาดการณ์มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสังคมผู้สูงอายุ จะมีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 3.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563 และสำหรับประเทศไทยมีการเติบโต 7-8 % ซึ่งในปี 2561 มีมูลค่าตลาดโดยรวม 10,000 ล้านบาท

“งานดังกล่าวนอกจากจะเป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับความรู้ การให้คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเขียนแผนธุรกิจ การจัดการธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ เพื่อนำความรู้ที่ได้ปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางตลาด ซึ่งงานนี้ สสว. ได้นำผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการ เพื่อโชว์ศักยภาพผู้ประกอบการไทย พร้อมเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการญี่ปุ่นในกลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการผู้สูงอายุ ให้

สามารถต่อยอดได้ต่อไปในอนาคต” นายสุวรรณหทัย กล่าว

นายชัยรัฐปฐม อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเชส (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า การจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019 : International Trade Exhibition for Quality Senior Lifestyle ภายใต้แนวคิด “งานแฟร์ เพื่อคนที่คุณแคร์” มีหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรธุรกิจชั้นนำให้การสนับสนุน ได้แก่ สว. องค์กรส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเอสซีจี ซึ่งนำระบบเพื่อการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (DoCare Protect) ที่มีอุปกรณ์ IoT sensors และ Care Center โดยมีเครือข่ายโรงพยาบาลวิชาชีพพร้อมเข้าช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง บริษัท อารี ทโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการลิฟต์บ้าน บริษัท ซี.เอ็มคอมเมอร์เชียล จำกัด ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ นวัตกรรมแก้อาบน้ำ และบริษัท เอ็กซ์ตรีม จำกัด ผู้ให้บริการอุปกรณ์ครบวงจร เพื่อรองรับการใช้งานในโรงพยาบาล ร่วมด้วยสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย สมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การสนับสนุนการจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019 เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ บมจ.อสมท ในการหาพันธมิตรเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ โดยการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นงานที่รวบรวมผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมแสดงสินค้า บริการ และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เชื่อมโยงให้เกิดการต่อยอดและขยายมูลค่าทางธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตสินค้า บริการ เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน และโซลูชันต่าง ๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ตลอดจนในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดีในทุกมิติ แม้จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ และเชื่อว่าจะเกิดการสร้างสรรค์ Content ดี ๆ ออกมา อันจะเป็นประโยชน์กับ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุ

นพ.ฉันท คุรุฑู นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุมีความเกี่ยวเนื่องกับหลาย ๆ ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ประกันภัย ประกันชีวิตผู้สูงอายุ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพและความงาม ศัลยกรรม ที่พักอาศัย ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ซึ่งการจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019 ในครั้งนี้ สมาคมฯ เชื่อมั่นว่า จะเป็นการขยายอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโต อีกทั้งสมาชิกสมาคมฯ ที่ร่วมแสดงสินค้าภายในงาน และได้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ

นพ.สุกรีย์ สมานไทย นายกสมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง(สสพ.) กล่าวว่า การจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019 จะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพราะเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เกิดการร่วมมือและการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เป็นการรองรับความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานในการให้บริการที่ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของสมาชิกและต่อสังคมส่วนรวมต่อไป

การจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019 : International Trade Exhibition for Quality Senior Lifestyle มีกลุ่มสินค้าที่จัดแสดงในงานมีทั้งหมด 5 หมวด ประกอบด้วย 1. Living Standards เกี่ยวกับมาตรฐานความเป็นอยู่

ไม่ว่าจะเป็นผู้พัฒนาโครงการบ้านอัจฉริยะ การตกแต่งภายใน แนวคิดการออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับการติดตาม 2. Food / Beverage & Clothing อาหาร / เครื่องดื่มและเครื่องนุ่งห่ม ทั้งอาหารคลีน / อาหารออร์แกนิก 3. Medical Care & Support การดูแลและการสนับสนุนทางการแพทย์ ทั้งโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อุปกรณ์การแพทย์แบบใช้ได้ที่บ้าน 4. Finance & Investment การเงินและการลงทุน ด้านการให้คำปรึกษาการบริหารสินทรัพย์ สินเชื่อที่อยู่อาศัย การประกันชีวิต โปรแกรมสำหรับวัยเกษียณ และ 5. Leisure การดูแลและการสนับสนุนกิจกรรมยามว่าง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม/รีสอร์ท บริการรถเช่า อุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อมองหาโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุ รวมทั้งสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกันให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City และการสนับสนุนนโยบายศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ของรัฐบาลอีกด้วย

นอกจากนี้ นายปรัชญา เพิ่มทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เตรียมการจัดการสัมมนาความรู้ด้านการตลาดและการจับคู่ทางธุรกิจ Business Matching กับบริษัทญี่ปุ่น กว่า 30 ธุรกิจที่ตั้งใจมาในงานนี้ด้วย ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ในด้านธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและด้านสังคม เช่น การดูแลผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุค 4.0, Universal Design กับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน เจาะลึกกองทุนเด่น สำหรับวางแผนลงทุนรับวัยเกษียณและกองทุนสำหรับสูงวัย พร้อมเปิดโผ 10 หุ้นเด่นที่สุด สำหรับลงทุนระยะยาว เอาไว้รวยตอนเกษียณฯ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าใจ ตระหนักรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ตนเองตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป ก่อนก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตและการสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้วิธีการดูแลผู้สูงอายุภายในครอบครัว และคาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานกว่า 20,000 ราย โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โซน EH103 ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มเปิดจองพื้นที่แล้วผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://careexpo.thailand.com> และ <https://www.facebook.com/Careexpo/>

\*\*\*\*\*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปาริชาติ สุวรรณ บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด

โทรศัพท์ 0-2-439-4600 ต่อ 8304 อีเมลล์ [paricharts@corepeak.com](mailto:paricharts@corepeak.com)